



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดเว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์การอื่นการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สำนักงานคลัง จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้รับผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จึงประกาศบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายนิมนต์ ชานูชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง



รายงานการตรวจสอบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

/ความรับผิดชอบ...



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

/ประเมินการนำเสนอ...



• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวปิยะวดี โล่ห์วงศ์วัฒน)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

(นางพัฒน์นรี แพนลี)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓



ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
และขอเสนอข้อสังเกตจากการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>รายจ่าย</p> <p>การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ พัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๕,๗๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๑๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับงบประมาณ ระหว่างปีมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อ การลงทุน คงเหลือจำนวน ๕,๑๕๔,๓๓๘.๔๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๑๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔,๐๔๘,๑๓๘.๔๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ และเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการเบิกจ่ายเงินรายจ่าย เพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔,๐๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๗ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการประเมิน</p> <p>โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ขอ อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผู้มีอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑. ขอให้เรียกเงิน จำนวน ๙๓๔,๒๗๗.๐๐ บาท จาก เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำส่งคืนองค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง แล้วส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการนำเงินฝากธนาคารให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดบึงกาฬ ตรวจสอบ</p> <p>๒. สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หนังสือ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ และหนังสือหรือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด</p>

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๙๘๕,๓๓๐.๐๐ บาท และได้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ฎีกา รวมเป็นเงิน ๙๓๔,๒๗๗.๐๐ บาท (รายละเอียดแนบ ๑)</p> <p>จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ของข้อ ๑.๑ (๓) กำหนดว่า ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน และ ข้อ ๒.๑ (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วน จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายเพื่อการพัฒนาตั้งไว้เป็นเงิน ๕,๗๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๑๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑ แต่ในระหว่างปีงบประมาณมีการ โอนเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาไปจ่ายเป็นรายจ่ายใน หมวดอื่น ทำให้บัญชีรายรับรายจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีรายจ่ายหมวด ครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๙๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๔,๐๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเมื่อมีการปิดบัญชีรายรับจ่าย จริงของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีรายรับจริง จำนวน ๔๔,๗๕๒,๘๔๐.๕๖ บาท โดยมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา เพื่อการลงทุน จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จึง ตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับการประเมินเพื่อ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งเห็นว่า การตั้ง</p>	

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการคาดหมายในเรื่องของการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แต่รายจ่ายจริงจำนวน ๔๔,๗๕๒,๘๔๐.๕๖ บาท ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จึงเกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งเป็นรายจ่ายจริงที่นำมาคิดเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการและผลการประเมินตามคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้รับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๘๗.๘๕ คะแนน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ข้อ ๑ ๑.๑ (๓) กำหนดว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการประเมิน ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการพัฒนาหมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ</p>	

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ (๒) กำหนดว่า รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาส่งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมีการเบิกจ่ายจริงก็สามารถนำมา นับรวมเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาได้ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล โพร้หมากแข้งตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยรายรับจริง ๔๔,๗๕๒,๘๔๐.๕๖ บาท มีรายจ่ายเพื่อการพัฒนา จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ถือว่าเป็น ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p>ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพร้หมากแข้ง ขอเรียนว่าในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โพร้หมากแข้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด</p> <p>สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า</p> <p>๑. กรณีตอนต้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน ตำบลโพร้หมากแข้ง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา หรือรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๕,๗๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ขอรับการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล โพร้หมากแข้ง จึงมีคุณสมบัติในการยื่นเสนอขอรับการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ เสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ ก.อบต.จังหวัด ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล</p>	

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ของข้อ ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติขององค์กร ข้อ ๑.๑ (๓) แต่ต่อมาระหว่างปีมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ส่งผลให้ตอนสิ้นปีงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนจำนวน ๕,๑๕๔,๓๓๘.๔๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะรับการประเมิน คุณสมบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งขาดคุณสมบัติตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าว จึงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินรางวัลประจำปีได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓ /ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ข้อ ๑๕ กรณีมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เมื่อสิ้นปีทำให้งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่ถึงร้อยละ ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลประจำปีได้</p> <p>๒. ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๗๔๐๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ตอบประเด็นหารือกรณีสิ้นปีงบประมาณ การคิดคำนวณสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะรับการประเมิน ให้คิดคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายเงินของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างตามงบแสดงฐานะการเงินที่มีการปิดบัญชีรายรับรายจ่าย <u>เทียบกับยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด</u> โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะต้องมียุทธการเพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ หรือคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เช่นเดียวกันกับกรณีตอนต้นปีงบประมาณ โดยเมื่อข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้มีการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>๑๑๓๓๓ ๐๐๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓</p> <p>ลับ</p>

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จึงขาดคุณสมบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศ ก อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ของข้อ ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติขององค์กร ข้อ ๑.๑ (๓) และ ข้อ ๔ ของข้อ ๒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ข้อ ๒.๑ (๑)</p> <p>การที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง คิดคำนวณสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๔,๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท เทียบกับรายรับจริง จำนวน ๔๔,๗๕๒,๘๔๐.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จึงเป็นความเข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศดังกล่าว</p> <p>ดังนั้นทั้งต้นปีงบประมาณ และสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับงบประมาณ จึงจะถือว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศฯ ข้อ ๒.๑ (๑) ซึ่งการกำหนดหลักการดังกล่าว มีเป้าหมาย เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นลำดับแรก โดยเมื่อมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนแล้วก็ควรมีการเบิกจ่ายเงินด้วย</p> <p>ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๓๔,๒๗๗.๐๐ บาท ได้</p>	<div style="text-align: center;">  <p>(นางสาวปิยะวดี โล่ห์ห้วงศ์วัฒน์) ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>(นางพัฒนันรี แผนลี) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ</p> </div>

ลับ

รายละเอียดแนบ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนอง จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายละเอียดการเบิกจ่าย				
	ฎีกาล้างรับเลขที่	วันเดือนปี	ประเภทรายจ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑	น ๓๐/๖๔	๑ ธ.ค. ๖๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (สำนักปลัด)	๓๓๖,๒๐๖.๐๐
๒	น ๓๑/๖๔	๑ ธ.ค. ๖๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (กองคลัง)	๑๕๔,๓๗๑.๐๐
๓	น ๓๒/๖๔	๑ ธ.ค. ๖๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (กองช่าง)	๖๑,๗๐๔.๐๐
๔	น ๓๓/๖๔	๑ ธ.ค. ๖๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (กองสวัสดิการ)	๙๐,๘๗๗.๐๐
๕	น ๓๔/๖๔	๑ ธ.ค. ๖๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (กองการศึกษา)	๒๙๑,๑๑๙.๐๐
รวมทั้งสิ้น					๙๓๔,๒๗๗.๐๐

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	42,945,846.15	41,022,596.15
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,030,325.62	36,457,396.77
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	23,779.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	5	37,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	6,550,041.00	5,208,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	-	4.70
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	604,000.00	812,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		38,245,345.62	42,477,401.47
รวมสินทรัพย์		38,245,345.62	42,477,401.47
ทุนทรัพย์สิน	2	42,945,846.15	41,022,596.15
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	7,943,724.60	6,856,605.20
ฎีกาค้างจ่าย	10	9,000.00	-
รายการมัดส่งใบสำคัญ		37,200.00	-
เงินรับฝาก	11	2,687,770.94	2,349,340.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,677,695.54	9,205,946.04
รวมหนี้สิน		10,677,695.54	9,205,946.04
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	12,134,183.48	18,052,360.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,433,466.60	15,219,094.91
รวมเงินสะสม		27,567,650.08	33,271,455.43
รวมหนี้สินและเงินสะสม		38,245,345.62	42,477,401.47

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางรัชณี แก้วกันยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(เสกสรรค์ ศักขินาดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง



(นายนิมนต์ ชานูชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งเป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 169 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 52,500,000 บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน 5,726,200.00 บาท งบประจำ จำนวน 46,773,800 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งมีหน่วยงานเบิกจ่ายภายในสังกัด 4 หน่วย หน่วยงานเบิกจ่ายดังกล่าวแยกเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำรายงานการเงินแยกกันรายการบัญชีของหน่วย เบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโพธิ์หมากแข้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ซึ่งเป็นเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1575 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี) - ไม่มี -



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์		แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	1,713,000.00	1,713,000.00	รายได้	41,754,846.15	41,022,596.15
อาคารเพื่อการพักอาศัย	499,000.00	499,000.00	เงินสะสม	1,191,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,992,500.00	6,297,500.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,869,900.00	4,869,900.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	17,827,556.15	16,983,556.15			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,782,490.00	2,024,840.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,412,060.00	6,919,360.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	126,000.00	77,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	189,000.00	181,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	167,600.00	138,500.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	55,700.00	74,300.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,000.00	51,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	4,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	74,000.00	65,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	979,240.00	820,340.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	87,800.00	59,800.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,000.00	48,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	51,000.00	156,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	40,000.00			
รวม	42,945,846.15	41,022,596.15		42,945,846.15	41,022,596.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนอง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 430-600856-8	-	5,694,154.27
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 430-0-10226-0	126,139.25	125,197.21
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 430-0-10227-9	1,647.71	1,635.41
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 430-0-81634-4	5,581,543.88	-
ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 014522481132	9,864,344.86	16,118,514.18
ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020002710946	618,230.35	407,511.66
ออมสิน ประเภท เผื่อเรียก เลขที่ 020015453788	14,838,419.57	23,908.85
ออมสิน ประเภท เผื่อเรียก เลขที่ 300018151120	-	14,086,475.19
รวม	31,030,325.62	36,457,396.77

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินเบี้ยความผู้พิการ	3,200.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,100.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	1,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	479.00	-
รวม	23,779.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวอาทิตา ดาหาร	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	37,200.00
รวม			37,200.00
รวมทั้งสิ้น			37,200.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2563	2562
- โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก ม.15		3,547,000.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่กลาง ม.1		1,661,000.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ม.11 บ้านโนนศิลา	2,735,644.00	
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ม.12 บ้านนาสาร	3,200,397.00	
- โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (ระบบผลิตน้ำประปา) ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1	614,000.00	
รวม	6,550,041.00	5,208,000.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2562	1	4.70
รวม		-	-		1	4.70
รวมทั้งสิ้น		-	-		1	4.70

Orin

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแฉลม พันทะสา	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านหนองสิม ม.9	60,000.00
นางนันธิดา ยืนยง	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ บ้านโนนชมภู ม.13	42,000.00
นางมูทิตา สากา	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-โครงการเลี้ยงสุกรแบบต่อเนื่อง	60,000.00
นางสาวเยาวรัก แสนตั้งใจ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2561-โครงการผลิตดอกหญ้าเพื่อจำหน่าย บ้านนาสาร หมู่ที่ 12	40,000.00
นางสุพัฒน์ ชั่งดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-กลุ่มผลิตพันธุ์ยางพาราเพื่อจำหน่ายบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5	40,000.00
นางอุไรวัลย์ เดชอุดร	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2561-กลุ่มผลิตปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11	80,000.00
นายณรงค์ จันทร์ขี้	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2561-โครงการเลี้ยงสุกร บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4	80,000.00
นายดำรง ไชยสิทธิ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ บ้านดงชมภู ม.7	42,000.00
นายประดิษฐ์ อภัยโส	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1	60,000.00
นายพิษณุ พันจำลอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2-2560-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านดงสว่าง ม.6	40,000.00
นายสมนึก สิงห์พันธ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ	60,000.00
รวม		604,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแฉลม พันทะสา	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านหนองสิม ม.9	80,000.00
นางนันธิดา ยืนยง	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ บ้านโนนชมภู ม.13	56,000.00
นางมูทิตา สากา	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-โครงการเลี้ยงสุกรแบบต่อเนื่อง	80,000.00
นางสาวเยาวรัก แสนตั้งใจ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2561-โครงการผลิตดอกหญ้าเพื่อจำหน่าย บ้านนาสาร หมู่ที่ 12	50,000.00
นางสุพัฒน์ ชั่งดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-กลุ่มผลิตพันธุ์ยางพาราเพื่อจำหน่ายบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5	50,000.00
นางอุไรวัลย์ เดชอุดร	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2561-กลุ่มผลิตปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11	100,000.00
นายณรงค์ จันทร์ขี้	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2561-โครงการเลี้ยงสุกร บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4	100,000.00
นายดำรง ไชยสิทธิ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ บ้านดงชมภู ม.7	56,000.00
นายประดิษฐ์ อภัยโส	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1	80,000.00
นายพิษณุ พันจำลอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2-2560-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านดงสว่าง ม.6	80,000.00
นายสมนึก สิงห์พันธ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ	80,000.00
รวม		812,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		354,590.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		158,990.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	170,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		302,920.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		238,353.60
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		93,980.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		74,850.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 11 บ้านโนนศิลา	2,735,644.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 12 บ้านนาสาร	3,200,397.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบผลิตน้ำประปา) ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1	614,000.00
รวม						7,943,724.60

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		333,460.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าตอบแทนการเข้าเวรยามรักษาทรัพย์สิน	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		149,210.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		283,980.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		263,375.20
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,280.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบป่อดักปฏิกูล	348,000.00



แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,530.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		68,770.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00
เงินอุดหนุนระบุดี	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 1 บ้านโพธิ์หมากแข้ง	1,661,000.00
เงินอุดหนุนระบุดี	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 15 บ้านหนองบัวงาม	3,547,000.00
รวม						6,856,605.20

หมายเหตุ 10 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าตอบแทนการเข้าเวรยามรักษาทรัพย์สิน	9,000.00
รวม						9,000.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

Signature

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก	2563	2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,278.63	4,977.44
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	9,714.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,266,758.00	607,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,176,922.99	1,174,204.30
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	45,307.36	45,307.36
เงินประกันสัญญา	23,612.00	370,625.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	10,105.00	10,105.00
เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพหมู่บ้าน	127,786.96	206,811.32
รวม	<u>2,687,770.94</u>	<u>2,349,340.84</u>

กิตติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนอง จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	18,052,360.52	15,254,014.94
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,425,145.89	3,259,713.82
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	(213,771.88)	(488,957.07)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,211,374.01	2,770,756.75
รายจ่ายค้างจ่าย	53,550.00	43,799.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	3,398.95	154,696.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(7,186,500.00)	(170,400.00)
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	- (5,918,177.04)	(506.17)
เงินสะสม 30 กันยายน	12,134,183.48	2,798,345.58
	<u>12,134,183.48</u>	<u>18,052,360.52</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	2563	2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	4.70
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,134,183.48	18,052,355.82
	<u>12,134,183.48</u>	<u>18,052,360.52</u>

2563

2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ	รวม	บริการงานทั่วไป	การศึกษา	การศึกษารายอื่น	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	ศิลปะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร
รายจ่าย														
งบกลาง	11,664,647.00	10,443,876.00	-	10,443,876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	3,175,920.00	-	3,175,920.00	3,175,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,409,860.00	12,178,338.00	-	12,178,338.00	6,472,645.00	3,683,040.00	-	-	-	1,146,240.00	876,413.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,187,330.00	1,912,951.75	-	1,912,951.75	767,750.00	21,900.00	-	-	-	96,380.00	239,050.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,462,840.00	4,227,858.89	-	4,227,858.89	1,275,359.73	87,430.00	-	-	-	95,124.00	502,695.16	-	-	-
ค่าวัสดุ	4,018,391.83	2,736,426.52	30,537.00	2,766,963.52	682,226.00	59,000.00	-	-	-	59,347.00	325,572.00	-	-	96,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	850,000.00	734,224.89	-	734,224.89	734,224.89	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์	1,106,200.00	949,500.00	28,000.00	977,500.00	767,500.00	20,000.00	-	-	-	73,000.00	29,500.00	-	-	29,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,048,138.40	4,023,000.00	7,978,900.00	12,001,900.00	15,000.00	-	-	-	-	-	11,653,900.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,475,272.77	2,930,598.62	-	2,930,598.62	-	20,000.00	-	-	-	-	770,878.62	-	-	-
รวมจ่าย	52,500,000.00	43,327,694.67	8,037,437.00	51,365,131.67	13,890,625.62	9,643,277.27	208,330.00	1,919,720.00	976,937.00	1,470,091.00	14,398,008.78	189,661.00	9,225.00	135,100.00
รายรับ														
ภาษีอากร	1,830,037.00	68,879.02	-	68,879.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	173,086.00	224,360.00	-	224,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	126,023.00	286,412.94	-	286,412.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จาก														
สาธารณูปโภคและ	447,144.00	778,564.00	-	778,564.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การพาณิชย์														
รายได้เปิดตลาด	281,937.00	177,866.00	-	177,866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,979,569.00	19,279,629.60	-	19,279,629.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,662,204.00	23,937,129.00	-	23,937,129.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			8,037,437.00	8,037,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	52,500,000.00	44,752,840.56	8,037,437.00	52,790,277.56	1,425,145.89	9,643,277.27	208,330.00	1,919,720.00	976,937.00	1,470,091.00	14,398,008.78	189,661.00	9,225.00	135,100.00

นายวิชาญการกองคลัง
 (นางรัชชี แก้วกันยา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมเกียรติ ขานูตติ
 (เสกสรรค์ ตักขินาคี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง